

Kỷ Niệm Chuyển Thăm Người Nghèo Tại Việt Nam Từ 15/11 Đến 12/12/2006

Kỷ niệm chuyển thăm người nghèo tại Việt Nam từ 15/11 đến 12/12/2006 của Gia Đình Bác Ái Phaolô.

Bạn nghèo tôi ở nơi xa Gặp rồi vương vấn mãi trong ta Nhớ chuyển về Quê hương sinh trưởng Thấy nhiều bạn nghèo sống vất vưởng Thiếu cơm rách áo đời tả tơi Tranh dành hứng lấy bát cơm với Nhiều lắm trẻ em bị bỏ rơi Không cha chẳng mẹ trên cõi đời. Thôn quê đói khổ khắp nơi Nơi Người lớn, trẻ em, mù lòa, tàn tật Vẫn học, vẫn làm, vẫn cam phận Đáp tình bằng những tiếng reo vui Khi có người tới lui thăm hỏi. Đường lên núi rừng xa vời vợi Bạn nghèo ta ở đó ai ơi Mái nhà bằng những cọng rơm phơi Không đủ che mưa rơi tầm tã Rét mướt gió Đông về nơi đó Và nắng cháy khi Hè tới nơi Áo quần chỉ một bộ tả tơi Trẻ em trần truồng giữa nắng phơi Vô tư nô đùa với cát bụi Không có đồ chơi, không nơi nằm Bạn nghèo vui lắm có người thăm Hy vọng có ăn để ấm lòng Đón nhận quà mừng vui hớn hở Tiếng cười rộ nở như pháo Xuân. Tôi về để lại bạn trên ấy Nhớ mãi câu tâm tình tội nghiệp: "Hai tháng có cơm với khô cá Mười tháng dành dùm ăn khoai ngô" Thương lắm bạn nghèo tôi ở! Nghìn trùng nhớ bạn mãi không thôi.

Còn nhớ biết bao trẻ năm nô Bại não, liệt chân, không ngồi được Chẳng nói cười, chỉ biết ăn thôi Mái ấm TÌNH THƯƠNG Soeurs nuôi dưỡng Trẻ em bị nhiễm HIV Được học, được chơi thời gian cuối Nhớ nhiều nhớ lắm các em ơi Khóc hoài khóc mãi mà chưa với Tội tình chi các em chịu hồi! Nhiều mái ấm rải rác nơi nơi Mái BÌNH MINH trẻ được cứu sống. - THIÊN PHƯỚC Chúa Trời đổ tình thương - NHẬT HỒNG ngày vui trong hy vọng - HOÀNG HÔN xuống dần hiện diện đây Người già lão, đui mù, neo đơn Con cháu đâu rồi ngồi thương nhớ Hoàng hôn đang xuống dần với họ Trong buổi chiều kinh, sáng nguyện cầu Đến giờ phần ăn thật thanh đạm Các Soeurs chia sẻ thăm tình người Thôi từ đây tôi không khóc nữa Xin phục vụ nhau trong tiếng cười Để cảm tạ Chúa vì ơn Người Cho chúng con được gặp chính Người Trong anh em tật nguyện khổ khổ Cảm ơn cố Hồng - Hường, bác Tho Anh chị Tuyết - Long cùng chị Nguyệt Chị Sưu - chị Yến thật hay ho Anh Hoàng Tài xế giỏi liệu lo Anh Linh tài tình khâu phim ảnh

Kết quả chuyến đi nhiều tốt đẹp Vui buồn lẫn lộn với cam go Đi từ tỉnh nhỏ đến tỉnh to Cà Mau tới Quảng Bình - Quảng Trị Đường trường nửa nước vẫn không lo Chỉ lo túi tiền càng vơi cạn. Các bạn nghèo hồi các bạn ơi! Lòng thương nhiều nhưng tiền hạn hẹp Hẹn bạn nghèo mong đẹp chuyển sau. Elizabeth Trần thị Uyển Nguyễn

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-92/